

V/v triển khai thực hiện QCDC

Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023;

Thực hiện công văn số 3461/EVNNPC-KTTT ngày 26/7/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, vai trò của các đoàn thể trong việc thực hiện QCDC, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC);

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) triển khai việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023 như sau:

1. Bộ phận Truyền thông:

Thực hiện đưa lên trang website của Nhà trường nhằm tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ viên chức (CBVC) trong NEPC về Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Phòng Tổ chức hành chính:

Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của đơn vị thường trực, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; Tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết kịp thời 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc phạm vi, thẩm quyền của đơn vị dứt điểm, đúng quy định, hạn chế phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài;

Tổ chức tốt hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động và người lao động đầy đủ và đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, EVN, EVNNPC về Quy chế dân chủ ở cơ sở; Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

3. Các phòng, khoa, trung tâm:

Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, EVN và EVNNPC về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đồng thời tìm hiểu các quy định, quy chế có liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động để thực hiện cho phù hợp.

Yêu cầu các phòng, khoa, trung tâm nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (*để t/h*);
- Lưu: VT, TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Xuân Hồi